

# Dịch vụ gửi e-mail thông báo về phòng chống thiên tai tại tỉnh Hiroshima

## Thay đổi mới!

Đăng ký miễn phí (chú ý)

### Đễ hiểu hơn, chi tiết hơn

Mang đến những thông tin cần thiết để bảo vệ tính mạng trước thiên tai!

Nhân vật biểu tượng cho phòng chống thiên tai của tỉnh Hiroshima Ba anh em Trợ giúp



Đăng ký tại đây



Cách đăng ký xem ở mặt sau

- Dễ hiểu hơn nhờ phân chia các cấp độ cảnh báo
- Gửi email với nội dung dễ hiểu
- Gửi email bằng 11 ngôn ngữ
- Gửi thông tin cần thiết theo thời gian thực

## Email thông tin phòng chống thiên tai là gì? Có lợi ích như thế nào?

Đây là dịch vụ gửi e-mail thông báo theo thời gian thực bao gồm toàn bộ thông tin phòng chống thiên tai cần thiết giúp bảo vệ tính mạng mọi người dân của tỉnh trước thiên tai.

**Thông báo các thông tin giúp bảo vệ tính mạng**


Có thể nhận được những thông tin cần thiết như tình hình ban bố khuyến cáo hay chỉ thị lánh nạn, thông tin và cảnh báo về sóng thần hay hiện tượng thời tiết cần chú ý, thông tin mức độ nguy hiểm của sạt lở đất, bão lụt, v.v... để có hành động bảo vệ tính mạng.

**Có thể lựa chọn và đăng ký khu vực**

Có thể đăng ký nhiều thành phố, quận, khu phố như khu vực mình sinh sống, v.v... Có thể biết được nguy hiểm nào đang cận kề đối với khu vực đã đăng ký.

**Có thể biết được thời điểm đi lánh nạn nhờ các cấp độ cảnh báo**

Hiểu được thời điểm nên đi lánh nạn hay hành động nên thực hiện nhờ các cấp độ cảnh báo.



(Lưu ý) Dịch vụ này được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, người sử dụng phải chịu phí viễn thông cần thiết để nhận email.

Email sẽ được gửi đến khi xảy ra tình trạng cần thiết phải đi lánh nạn tại khu vực bạn đang sinh sống.

Thông tin được gửi đến khi nào?



- Khi thông tin lánh nạn “Chuẩn bị lánh nạn hay bắt đầu lánh nạn đối với người cao tuổi, khuyến cáo lánh nạn, chỉ thị lánh nạn (khẩn cấp)” được ban bố
  - Khi thông tin cảnh báo sạt lở đất được công bố
  - Khi mực nước sông dâng lên đến mức có nguy cơ tràn bờ
  - Khi thông tin cần chú ý về sóng thần được công bố
- ※ Một phần thông tin cũng sẽ được gửi qua tin báo nhanh khẩn cấp

# Hãy đăng ký để sẵn sàng ứng phó với thiên tai!

Đăng ký hay cài đặt rất đơn giản!

## BƯỚC 1

Vui lòng quét mã vạch QR ở mặt trước và gửi e-mail trống.

## BƯỚC 2

Địa chỉ đăng ký sẽ được gửi đến email, hãy vào email và truy cập đến màn hình đăng ký.

## BƯỚC 3

Hãy tiến hành cài đặt nhận tin. Những người lần đầu sử dụng nên chọn "Chỉ những mục bắt buộc".

## BƯỚC 4

Để dàng đăng ký chỉ bằng cách cài đặt thành phố, quận, khu phố hay những mục gửi tin mình muốn nhận.

※Dịch vụ này được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ phải chịu phí viễn thông cần thiết để nhận email.



※Nội dung email chỉ mang tính chất minh họa và khác với nội dung thực tế.

✉ Nội dung thông báo của dịch vụ gửi e-mail thông tin về phòng chống thiên tai tỉnh Hiroshima (chỉ những mục bắt buộc)

	Tiêu đề thông tin	Nội dung
Thông tin lánh nạn	<b>Thông tin xảy ra thiên tai</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Cấp độ cảnh báo 5</span>	Gửi tin trong trường hợp thành phố và khu phố ban bố thông tin lánh nạn (cấp độ 4 ghi bên trái) ※Về thông tin thiết lập nơi lánh nạn, có thể xem trên trang web phòng chống thiên tai tỉnh Hiroshima được gửi trong email thông báo lánh nạn.
	<b>Chỉ thị lánh nạn</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Cấp độ cảnh báo 4</span>	
	<b>Khuyến cáo lánh nạn</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Cấp độ cảnh báo 4</span>	
	<b>Chuẩn bị lánh nạn, bắt đầu đi lánh nạn với người cao tuổi, v.v...</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Cấp độ cảnh báo 3</span>	
Thông tin và cảnh báo cần chú ý về thời tiết	<b>Cảnh báo đặc biệt</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương cấp độ cảnh báo 4 - 5</span>	Gửi tin để kêu gọi cảnh báo mức độ cao nhất trong trường hợp có nguy cơ cao xảy ra thiên tai nghiêm trọng
	<b>Cảnh báo</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương cảnh báo cấp độ 3 - 4</span>	Gửi tin dự báo để kêu gọi cảnh báo khi có nguy cơ xảy ra thiên tai nghiêm trọng
Thông tin mưa lớn trong thời gian ngắn kỷ lục	<b>Thông tin mưa lớn trong thời gian ngắn kỷ lục</b>	Gửi tin khi đã có dự đoán và phân tích về mưa lớn trong thời gian ngắn chỉ xảy ra vài năm một lần.
Thông tin cảnh báo sạt lở đất	<b>Thông tin cảnh báo sạt lở đất</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương mức độ cảnh báo 4</span>	Gửi tin khi công bố cảnh báo mưa lớn và trong trường hợp gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất.
Thông tin mức độ nguy hiểm của sạt lở đất	<b>Tình trạng hiện tại vượt quá giá trị tiêu chuẩn, vượt quá giá trị tiêu chuẩn sau 1 tiếng, vượt quá giá trị tiêu chuẩn sau 2 tiếng, vượt quá giá trị tiêu chuẩn sau 3 tiếng</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương mức độ cảnh báo 4</span>	Đánh giá và gửi tin về mức độ nguy hiểm xảy ra sạt lở đất do mưa lớn.
Thông tin sóng thần	<b>Thông tin cần lưu ý về sóng thần</b>	Gửi tin trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thiên tai nếu độ cao sóng thần được dự đoán đạt mức 0,2 ~ 1m.
Dự báo lũ lụt của một số con sông quy định	<b>Thông tin về việc xảy ra tràn bờ, thông tin nguy cơ tràn bờ</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương cấp độ cảnh báo 4 - 5</span>	Gửi dự báo mực nước hoặc lưu lượng tại khu vực nhất định của những con sông đã quy định để người dân tham khảo khi đi lánh nạn nhằm ứng phó với việc nước sông dâng cao hoặc tràn bờ, v.v...
Thông tin mức độ nguy hiểm của cảnh báo lũ lụt	<b>Cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Tương đương mức độ cảnh báo 4</span>	Là thông tin bổ sung cảnh báo lũ lụt, được gửi tin sau khi đã đánh giá về nguy cơ xảy ra lũ lụt của những con sông vừa và nhỏ

Có thể cài đặt để nhận cả những thông tin không được ghi trong bảng này.

[Mức độ cảnh báo] là tạo liên kết giữa hành động cần làm tương ứng với sự gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai và thông tin thúc giục hành động.

[Thông tin tương ứng với mức độ cảnh báo] cho biết thông tin về thời tiết và phòng chống thiên tai tương đương với mức độ nào, làm căn cứ để người dân đánh giá và tự quyết định hành động lánh nạn.

## Vận động toàn thể người dân tỉnh Hiroshima "Cùng giảm tối thiểu hậu quả do thiên tai"

Cuộc vận động này là nỗ lực từ năm 2015 của toàn tỉnh với sự thống nhất một lòng của tất cả người dân, các tổ chức phòng chống thiên tai tự chủ, các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, v.v... để bảo vệ mạng sống trước thiên tai nhằm hiện thực hoá phương châm "Hiroshima mạnh mẽ trước thiên tai"

Chi tiết vui lòng xem trên trang chủ ▶▶▶

Giảm tối thiểu hậu quả của thiên tai Bước đầu tiên

Tìm kiếm

Phòng quản lý rủi ro tỉnh Hiroshima - Ban xúc tiến giảm hậu quả do thiên tai TEL.082-513-2781

Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật



Dùng cho điện thoại thông minh Mã vạch 2D

Cùng kiểm tra ngay!



Tìm kiếm địa điểm lánh nạn

Bản đồ nguy hiểm

Kiểm tra cơ bản về phòng chống thiên tai

Thông tin sự kiện phòng chống thiên tai

Đăng tải thông tin về phòng chống thiên tai nơi khác!